



ที่ คค ๐๔๑๐.๓/ ๕๖๓๑๖

กรมการขนส่งทางบก
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๓๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เรียน ผู้ประกอบการขนส่ง

ด้วยได้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมีการคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขึ้น ทั้งช่วงก่อนและหลังการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าว

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อลดปริมาณความคับคั่งและหนาแน่นของการจราจรช่วงการจัดงานพระราชพิธี รวมทั้งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ หากผู้ประกอบการขนส่งท่านใดมีความจำเป็นต้องใช้รถทำการขนส่งสินค้าช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ดูแล กำชับและกวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดรวมทั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์ ส่วนควบ ความพร้อมของรถที่ทำการขนส่งอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ตรวจสอบกำกับดูแลให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การขับรถโดยประมาทหวาดเสียว เปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหัน หรือตัดหน้ากระชั้นชิด การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย หรือบรรทุกน้ำหนักเกิน ตลอดจน การจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องจะต้องจอดรถ ในทางเดินรถให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อนำรถนั้นให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ให้จอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร พร้อมแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณ (โดยเฉพาะเวลากลางคืน) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์และส่วนควบของรถ ก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยเฉพาะ สภาพยางรถ ระบบเบรก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถ ในกรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ไว้กับตัวรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้าและการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับรถจะต้องเป็นศูนย์ก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และกำชับตรวจตราไม่ให้ผู้ขับรถที่หย่อนความสามารถการขับรถ เสพยาเสพติดให้โทษ หรือเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถ

๔. ในกรณีที่รถติดตั้งระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System : GPS) ให้ติดตามการใช้รถอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีกรกระทำผิดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ผู้ขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขับรถเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังผู้ขับรถทันที เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

๕. ตรวจตราดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือมีใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ

๖. ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทิรา บุรุษพัฒน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

สำนักการขนส่งสินค้า

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘๔๙๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๘๔๙๑

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย”